

# บทที่ 1

## บทนำ

### ความเป็นมาและความสำคัญ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การเลือกตั้งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญซึ่งเป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนกระบวนการทางการเมืองในการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย โดยการระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างความชอบธรรมของการปกครองซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการเลือกสรรผู้แทนในการบริหารประเทศ โดยจัดให้มีการเลือกตั้งทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ซึ่งมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นและใช้วิธีการหลายรูปแบบเพื่อให้ได้ชัยชนะ อาทิ การจัดตั้งหัวคะแนน การใช้จ่ายเงินซื้อสิทธิ์ขายเสียง การให้สิ่งของรางวัล ฯลฯ และกลายเป็นรูปแบบวิธีการที่นำมาใช้ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นอีกด้วย (สมบัติ จันทรวงศ์, 2536 : 185) การเลือกตั้งตัวแทนประชาชนเป็นกระบวนการทางการเมืองอย่างหนึ่งในระบบการปกครองที่เชื่อว่าอำนาจอธิปไตยหรืออำนาจสูงสุดในการปกครองเป็นของปวงชน ซึ่งคิดค้นขึ้นแทนระบบการปกครองที่ถือคติอำนาจอธิปไตยเป็นของบุคคลใดเป็นพิเศษ เป็นเครื่องมือให้ความชอบธรรมในอำนาจปกครองของตน การเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่เลือกสรรรัฐบาลที่จะทำการปกครองและสร้างความชอบธรรมให้แก่อำนาจการปกครองของผู้ปกครองให้เป็นที่ไปโดยสันติ การเลือกตั้งในประเทศที่มีพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองมากกว่าหนึ่งพรรคหรือหนึ่งกลุ่ม มีบทบาทสำคัญในการยุติข้อขัดแย้งในระบบการเมือง โดยเคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกา และกติกาดังกล่าวจะทำให้คู่ต่อสู้ทางการเมืองยอมรับผลการตัดสินของผู้เลือกตั้ง โดยฝ่ายที่ชนะจะได้รับมอบอำนาจจากประชาชนให้ทำการปกครองในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ฝ่ายแพ้ก็จะหาทางเอาชนะในคราวต่อไปตามวิถีทางที่กฎเกณฑ์และกติกาได้กำหนดไว้ วิธีการเช่นนี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้การสืบต่ออำนาจการเมือง และการปกครองเป็นไปอย่างสันติวิธี ไม่ต้องอาศัยวิธีการที่ผิดกฎหมายและไม่ชอบธรรม เช่น การปฏิวัติรัฐประหารเป็นกลไกในการสลับเปลี่ยนอำนาจ ดังนั้นกระบวนการการเลือกตั้งภายในเงื่อนไขที่กล่าวมานี้จึงแตกต่างไปจากการเลือกตั้งในประเทศที่มีพรรคการเมืองที่มีอำนาจและอิทธิพลมากที่สุดเพียงพรรคเดียว หรือกลุ่มคณะบุคคลเพียงคณะเดียวซึ่งใช้ในการเลือกตั้งเป็นข้ออ้างในการสร้างความชอบธรรมในอำนาจ

การปกครองเท่านั้น มิใช่เป็นกลไกเพื่อขจัดความขัดแย้งหรือเพื่อตัดสินใจการสืบต่ออำนาจ แต่อย่างใด (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2547 : 2-5) คณิน บุญสุวรรณ (2548 : 101-102) ได้ให้ความเห็นว่าการทำให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ และเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของประชาชน ถือว่าเป็นหัวใจของกระบวนการปฏิรูปการเมืองที่เดียว

การกระจายอำนาจในการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากพื้นที่ในการหาเสียงมีขนาดใหญ่มากต่างกัน ทำให้ผู้สมัครไม่สามารถพบปะประชาชนได้ทั่วถึง อีกทั้งไม่รู้จักรับเป็นการส่วนตัวและเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยชอบธรรมที่สังคมให้การยอมรับ จึงมีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเพื่อเผยแพร่ข่าวสารไปยังประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่มีขนาดสังคมต่างกัน มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้ทั่วถึง ทั้งทางสื่อ วิทยุ จัดทำเอกสารเผยแพร่ ออกอากาศที่หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายในชุมชนเป็นการจูงใจให้ประชาชนสนับสนุนตนเองให้ได้รับการเลือกตั้ง และรังสรรค์ ชนะพรพันธุ์ (2541 : 30) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นวิถีแห่งประชาธิปไตย ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมอยู่ที่การสื่อสารจากผู้อยู่ได้ปกครองไปสู่ผู้ปกครอง ซึ่งการสื่อสารมีเป้าหมายโดยรวมเพื่อที่จะให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้น จากการนำเสนอข่าวสารทางการเมืองอย่างต่อเนื่องของสื่อหลายแขนงทั้งจากภาครัฐและฟรีทีวี ทีวีดาวเทียมหรือแม้กระทั่งสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ประชาชนผู้รับข่าวสารต้องใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสารและใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียง และการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งเป็นดัชนีที่ใช้วัดการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สามารถส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงผู้นำบริหารทางการเมืองการปกครองได้โดยตรงที่สุด (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2541 : 159) ซึ่งถึงแม้ว่าการรณรงค์หาเสียงและการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะไม่ใช่ว่าปัจจัยที่จะเป็นตัวตัดสินผลการเลือกตั้ง แต่ก็พอที่จะช่วยให้ทำนายผลการเลือกตั้งได้ (David Truman, 1987 : 228, อ้างอิงจาก เพียงกมล นานะรัตน์, 2547 : 23) อีกทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะของประชาชนที่แสดงความคิดเห็นทั้งการทำประชาพิจารณ์ และการเข้ามามีบทบาทและร่วมตัดสินใจ ร่วมคิด ร่วมหาแนวทางที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ การให้เหตุผลสนับสนุน โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นซึ่ง

แสดงออกถึงแนวคิดที่ละเอียดอ่อนแตกต่างกันออกไปตามบริบทของแต่ละสังคม มีผลต่อการตัดสินใจในการไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแตกต่างกันตามมุมมองของแต่ละสังคมได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หนองสิม มีหมู่บ้านอยู่ 10 หมู่บ้าน คือบ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านสมสนุก หมู่ที่ 2 บ้านศรีพิลา หมู่ที่ 3 บ้านหนองคาใกล้ หมู่ที่ 4 บ้านพงโศด หมู่ที่ 5 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7 บ้านหอกลอง หมู่ที่ 8 บ้านหนองสิมน้อย หมู่ที่ 9 บ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10 มีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 5,507 คน (องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสิม. 2552 : 6-7) ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4,006 คน สภากองการบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้หมดวาระลงเมื่อ 30 กรกฎาคม 2552 ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 มาตรา 11 และมาตรา 13 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน 60 วัน (กรมการปกครอง. 2542 : 105) และในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2552 โดยในแต่ละหมู่บ้านมีผู้สมัครรับการเลือกตั้งเพื่อเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหลายคน ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองสิม ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองในการสร้างประชาธิปไตยและส่งเสริมธรรมาภิบาลให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งและมีความตื่นตัวมากกว่าครั้งที่ผ่านมา จะเห็นได้จากรายงานสรุปผลจำนวนและร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอ บรบือ จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2548 ซึ่งมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 3,901 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 3,120 คน คิดเป็นร้อยละ 79.98 และวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2552 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 4,006 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 3,311 คน คิดเป็นร้อยละ 82.65 (องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสิม. 2552 : ไม่มีเลขหน้า) จะเห็นได้ว่าร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 79.98 เป็นร้อยละ 82.65 ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ประชาชนให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งพิมลจรรย์ นามวัฒน์ (2542 : 54) กล่าวว่า การที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นของตนเอง

โดยอิสระเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยได้มีส่วนร่วมทางการเมือง (Participation) อันเป็นกลไกที่แสดงออกซึ่งเจตจำนงของประชาชนที่เรียกว่าร้องหรือสนับสนุนให้มีการกระทำหรือละเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ในทางการเมืองหรือการตัดสินใจนโยบายสาธารณะที่จะมีผลกระทบต่อประชาชน โดยประชาชนทั่วไปเลือกผู้แทนหรือพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ นโยบายและวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับตน ซึ่งเป็นกระบวนการแสวงหาทางเลือกในการเมืองการปกครองของประชาชน แต่การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม อีก 3 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการรณรงค์หาเสียง การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในการติดตามข่าวสารทางการเมือง ยังไม่มีข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้ง 4 ด้าน ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ทั้งการมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมในการรณรงค์หาเสียง การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในการติดตามข่าวสารทางการเมือง

### คำถามในการศึกษา

1. ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับใด
2. ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อจำแนกตามขนาดของหมู่บ้าน มีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับใด
3. ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นอย่างไร

### วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

2. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบริบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม จำนวนตามขนาดหมู่บ้าน

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบริบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

### ขอบเขตการศึกษา

#### 1. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาคั้งนี้คือ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบริบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 4,006 คน (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม. 2552 : ไม่มีเลขหน้า)

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาคั้งนี้คือ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบริบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 364 คน โดยการกำหนดขนาดตัวอย่างตามวิธีของ ยามาเน่ (Yamane. 1973 : 727)

2. ด้านเนื้อหา คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบริบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม 4 ด้าน

2.1 การมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

2.2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการรณรงค์หาเสียง

2.3 การมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ

2.4 การมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง

3. พื้นที่ศึกษา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบริบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม จำนวนทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านสมสนุก หมู่ที่ 2 บ้านศรีพิลา หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาไ้ หมู่ที่ 4 บ้านพงโพด หมู่ที่ 5 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7 บ้านหอกลอง หมู่ที่ 8 บ้านหนองสิมน้อย หมู่ที่ 9 บ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10

4. ระยะเวลาในการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

## นิยามศัพท์เฉพาะ

1. ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง วัตถุประสงค์จากการเข้าร่วมพัฒนาประชาธิปไตยหรือการร่วมกิจกรรมในการดำเนินงานทางการเมืองที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความสมัครใจของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 4 ด้าน ดังนี้

- 1.1 การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
- 1.2 การร่วมรณรงค์หาเสียง
- 1.3 การแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ
- 1.4 การติดตามข่าวสารทางการเมือง

2. การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง หมายถึง การที่ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อไปใช้อำนาจแทนตัวเองในการบริหารงานทางการเมืองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

3. การร่วมรณรงค์หาเสียง หมายถึง การที่ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้ใช้กลวิธีต่างๆ อย่างเปิดเผยติดต่อสื่อสารกับประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมาลงคะแนนตามความคิดเห็นของตนเองอย่างมีสำนึกมากกว่าการลงคะแนนตามการจูงใจด้วยอามิสสินจ้าง คือเงินและสิ่งของ ตลอดจนความเกรงใจต่อผู้มีบุญคุณช่วยเหลือ

4. การแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ หมายถึง การที่ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้แสดงความคิดเห็นหรือความต้องการ การวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ ในทางการเมือง โดยวิธีการพูด การเขียน โดยผ่านสื่อมวลชนต่างๆ หรือการพูดต่อสาธารณะ

5. การติดตามข่าวสารทางการเมือง หมายถึง การที่ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เช่น ข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวหรือการดำเนินการทางการเมืองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

6. ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง หมายถึง ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ทุกคนใน ตำบลหนองสิม อำเภอศรีบึง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดมหาสารคาม

7. ขนาดหมู่บ้าน หมายถึง หมู่บ้านที่แบ่งขนาดตามขนาดของพื้นที่และประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้น ๆ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) 3 ขนาด คือหมู่บ้านขนาดเล็ก ได้แก่ หมู่บ้านที่มีประชากรไม่เกิน 500 คน หมู่บ้านขนาดกลาง ได้แก่ หมู่บ้าน ที่มีประชากรตั้งแต่ 500 - 1,000 คน หมู่บ้านขนาดใหญ่ ได้แก่ หมู่บ้านที่มีประชากรเกิน 1,000 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ มีจำนวนประชากรในหมู่บ้าน จำแนกได้ 2 ขนาด คือ หมู่บ้านขนาดเล็ก และหมู่บ้านขนาดกลาง

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการศึกษานี้จะเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปใช้ในการดำเนินการทางการเมืองโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น